



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

29 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 29 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,053 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,238,061 ราย เสียชีวิต 129 ราย เสียชีวิตสะสม 28,400 ราย รักษาหายเพิ่ม 16,782 ราย รักษาหายสะสม 4,053,751 ราย ยังรักษาอยู่ 155,910 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 512,025,712 (+591,353) ราย เสียชีวิต 6,255,482 (+2,283) ราย รักษาหาย 465,777,840 (+790,786) ราย

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ มาเลเซีย เตรียมผ่อนคลายมาตรการสวมหน้ากากอนามัย และยกเลิกตรวจคัดกรอง นทท.ที่ฉีดวัคซีนครบโดส เริ่ม 1 พ.ค. สหรัฐฯ เฝ้าระวัง ระบุสหรัฐฯ พ้นจากภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด 19 แล้ว **กัมพูชา** เลิกสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่กลางแจ้งหลังยอดติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังคงใส่ในพื้นที่ปิด **ฟิลิปปินส์** พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน BA.2.12 เป็นรายแรก **ญี่ปุ่น** พบโอมิครอนสายพันธุ์ BA.2 ครองสัดส่วน 90% **อิสราเอล** พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์ยอดผู้ติดเชื้อขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, mcof, NBT, amarintv)

- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 รอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีสัญญาณที่ดีขึ้น การตรวจ PCR/ ATK ลดลงเรื่อย ๆ เหลืออยู่ราว 14,000-15,000 คน/วัน และการเสียชีวิตมีแนวโน้มคงที่ สิ่งสำคัญคือยังมี ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวมากกว่า 20 % โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีถึง 2 ล้านคน จากการผลสำรวจอนามัยโพลในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา พบมีการสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้นประมาณ 90% ส่วนอีก 5-10% ไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะและในบ้าน เพราะใส่แล้วอึดอัดโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน ทั้งนี้ ขอย้ำว่าแม้สถานการณ์การติดเชื้อลดลงแต่ต้องไม่ประมาท ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรครอบจกักรวาล และดูแลตัวเองตามหลัก 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย และอนามัยการนอน

2. โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 3,5,7,9, TNN, NBT, mcof

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ได้เดินมาครึ่งทางแล้วจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ พร้อมย้ำว่าการเดินทางเข้าสู่โรคประจำถิ่นทั่วประเทศ เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ต้องรอดูข้อมูล สถานการณ์โควิดประกอบด้วยเป็นระยะ และขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันฟันฝ่าวิกฤตจนสถานการณ์ในช่วงหลังสงกรานต์ดีขึ้น ไม่รุนแรงอย่างที่คิด

3. แยกเหตุเสียชีวิตจากโควิด-โรคร่วม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, ch7, isranews, INN)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า สธ. มีการหารือถึงรายละเอียดของผู้เสียชีวิต จะต้องวิเคราะห์การเสียชีวิต เป็น 2 ส่วนให้ชัดเจน คือ เสียชีวิตจากโควิด 19 และเสียชีวิตจากโรคร่วมและตรวจพบเชื้อในภายหลัง โดยผู้เสียชีวิตวันที่ 28 เม.ย.65 จาก 127 ราย เป็นผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 จำนวน 66 ราย หรือ 52% และเสียชีวิตจากโรคร่วม 61 ราย หรือ 48% แต่ทั้งสองกลุ่มผู้เสียชีวิตจะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว

4. เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สำหรับผู้ติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ช่อง 3,5,7,9, hfocus, infoquest, workpointtoday, thailandplus, thaigov, plewseengern, TNN, thebangkokinsight, mcof, NBT)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมด้วย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลักดันการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพ และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ อสม. และเครือข่ายมีส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยนายอนุทิน กล่าวว่า การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในวันที่ 22 พ.ค.65 กรมควบคุมโรคอยู่ระหว่างการหารือเร่งด่วนถึงมาตรการความปลอดภัยกับ กกต. ในการจัดช่องทางพิเศษและคูหาพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยอาจจะมีการลงคะแนนแยกออกมาชัดเจน คำนึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นหลัก และไม่ลดทอนสิทธิของประชาชน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>5. Thailand Pass สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, infoquest, ch7, thaipbs, isranews, kaohoon, mcot)</p> <p>- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ยืนยันไม่ยกเลิก Thailand Pass เพียงแต่ลดขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง แต่ ศบค.จะติดตามสถานการณ์หน้างานเป็นระยะ ๆ หากสถานการณ์ดีขึ้นจะสามารถดำเนินการไปตามแผนผ่อนคลายเป็นได้มากขึ้นอีก</p> <p>6. ภาวะ MIS-C สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>- เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว โพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดในเด็กภาวะ MIS-C หลังพบผู้ป่วยเด็กที่หายจากโควิด 19 จำนวนมากมีอาการรุนแรงอีกเสบในหลายระบบทั่วร่างกาย วินิจฉัย 1) อายุ 0-21 ปี 2) เคยติดเชื้อโควิด 3) พบอาการไข้หลังป่วยจากโควิด 2-6 สัปดาห์ 4) อาการ ตาแดง ผื่น ท้องเสีย มือเท้าบวม ต่อม้ำเหลืองโต พบน้อย กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับโต 5) ผลเลือดการอักเสบสูง เช่น ESR CRP Tropt ProBNP Ferritin การรักษา IVIG steroid ASA การป้องกัน คือ ไม่ให้ติดเชื้อโควิด อายุ 5 ปีขึ้นไปควรฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด การพยากรณ์โรค มีตั้งแต่ไม่รุนแรง และรุนแรงมาก ได้แก่ ช็อก กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และสมองอักเสบ</p>	
<p>มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, INN, plewseengern, sondhitalk)</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ มอบนโยบายให้ สธ. รณรงค์ให้บุตรหลานพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนให้ครบโดส เพื่อลดเจ็บป่วย ป้องกันอาการรุนแรง เน้นย้ำให้ผู้สูงอายุปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ.อย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นสูงสุด ยึดหลัก DMHTT</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, topnews, mcot</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกฯ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานกรณีเกิดข้อติดขัดเพื่อให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นพร้อมเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>วันแรงงาน 2565 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bluechipthai, thailandplus</p> <p>- นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดี กรมคร. เผย กรมคร.จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์วันแรงงาน 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพคนทำงาน ภายใต้แนวคิด “New trend office in healthy work : องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ให้วัยทำงาน ปลอดภัย มีความสุขทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยในทุกด้าน โดยจัดรูปแบบออนไลน์ วันที่ 29 เม.ย.นี้ ผ่านทาง Facebook LIVE กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และเพจโรคภัยฯ ภัยทำงาน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป</p>	-
<p>เตือนสักขอบตาส่งเสียงติดเชื้อ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เนชั่น, thailandplus, tnn, thaipbs, thansettakij</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรณีที่มีข่าวเผยแพร่การสักบริเวณขอบตาส่งเสียงอันตรายต่อดวงตาและเสี่ยงต่อการเกิดแผล หรือมีการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ พร้อมเตือนควรตระหนักก่อนทุกครั้งก่อนตัดสินใจสัก</p>	-
<p>กม.ดูแลสูงวัย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อควบคุมกำกับดูแลกิจการในเขตพื้นที่ให้ปฏิบัติถูกต้อง ทั้งให้อำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป ให้ผู้ดำเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะได้อย่างถูกต้อง</p>	-
<p>ยกระดับบัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย แม้ว่าบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ที่เป็นนโยบายที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการรับบริการ ในยามจำเป็นทางสุขภาพได้ในกรณีที่ไม่สามารถรับบริการที่หน่วยบริการประจำ เช่น อยู่ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัด เป็นต้น แต่ในระยะยาวคงต้องติดตามระบบต่อเนื่อง เพราะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้ารับบริการ ดังนั้นข้อมูลที่ปรากฏอาจจะยังไม่สะท้อนความเป็นจริง อย่างไรก็ตามก็ดีถือเป็นอีกหนึ่งผลงานการพัฒนากระบวนการให้บริการภายใต้กองทุนบัตรทองที่ไม่หยุดนิ่ง โดยมีประชาชนเป็น เป้าหมายเพื่อมุ่ง "ยกระดับบัตรทอง"</p>	
<p>ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ</p> <p>- สปสช. ชี้แจงแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 จำนวน 4.2 ล้านโดส พร้อมเร่งรณรงค์เพื่อให้บริการฉีด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. -31 ก.ค 2565 เน้นกลุ่มเสี่ยง 608 ฉีดพร้อมวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ได้ โดยไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ ดังนั้น ขอให้ผู้ที่เป็กลุ่มเสี่ยงสูง อาทิ ผู้ที่มีโรคเรื้อรังร่วม ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย เป็นต้น เข้ารับบริการฉีดวัคซีนก่อน ทั้งนี้ อภ.เริ่มกระจายวัคซีนไขหวัดใหญ่ให้กับหน่วยบริการแล้ว หน่วยบริการที่มีความพร้อมสามารถให้บริการได้เลย</p>	-
<p>ร้องสอบจริยธรรมแพทย์นิติเวชคดีแดงโม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. สยามรัฐ แนวหน้า เว็บไซต์ mgronline. Siamrath naewna</p> <p>- นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ให้ตรวจสอบการให้ความเห็นและคำวินิจฉัยของแพทย์นิติเวชทุกคนและทุกสถาบันที่ให้ความเห็นต่อพนักงานสอบสวนคดีนักแสดงสาว "แดงโม" นิดา พัชรวีระพงษ์ ว่าเป็นผู้ประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม กรณีให้ความเห็นว่าบาดแผลที่ขาข้างขวาและบาดแผลอื่น ๆ ถูกใบพัดเรือ</p>	-